

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẨM PHẢ KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

*Kính thưa quý vị đại biểu!
Thưa toàn thể quý cử tri!*

Xin được tự giới thiệu tên tôi là: **VŨ THỊ NGỌC**.

Sinh ngày: 29/7/1989.

Quê quán: Xã Đại Bình - Huyện Đàm Hà - Tỉnh Quảng Ninh.

Hiện đang thường trú: phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả.

Tôi đang giữ chức vụ: Đảng ủy viên, Công chức Văn hóa - Xã hội phường Cẩm Thịnh. Là Đại biểu HĐND thành phố Cẩm Phả khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Lời đầu tiên xin được gửi đến quý vị đại biểu, quý cử tri lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công! Xin được gửi lời cảm ơn chân trọng đến quý vị đã dành thời gian tham dự Hội nghị ngày hôm nay!

Kính thưa quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể quý cử tri!

Tôi rất vinh dự được Hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm cao, được Ủy ban MTTQ thành phố Cẩm Phả hiệp thương lựa chọn, giới thiệu tái cử Đại biểu HĐND thành phố Cẩm Phả khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tôi nhận thức sâu sắc rằng đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, cơ quan, gia đình tôi mà còn là trách nhiệm lớn, trước Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, trước cử tri và Nhân dân thành phố Cẩm Phả.

Từ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và đại biểu HĐND theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương tôi xin được trình bày những suy nghĩ của mình về thực hiện trách nhiệm của người Đại biểu dân cử, cụ thể như sau:

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, thành phố Cẩm Phả triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện có nhiều yếu tố thuận lợi: Tình hình kinh tế của Thành phố phát triển mạnh mẽ; thu hút được nhiều tập đoàn kinh tế lớn, nhà đầu tư chiến lược nghiên cứu, triển khai các dự án trọng điểm, động lực về giao thông, thương mại, dịch vụ du lịch trên địa bàn; Công tác văn hóa - xã hội, cải cách hành chính đạt được nhiều đột phá mới, quốc phòng - an ninh được đảm bảo giữ vững. Tuy nhiên cũng gặp không ít khó khăn, thách thức như: Hiện tượng thời tiết, thiên tai, dịch bệnh diễn biến bất thường, đặc biệt dịch bệnh COVID-19; tình trạng bụi, vệ sinh môi trường, xử lý rác thải chưa được khắc phục triệt để; một số doanh nghiệp cũng gặp

nhieu khó khăn, nhiều người lao động bị mất việc làm hoặc thu nhập không ổn định; tình hình an ninh trật tự vẫn còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, khó lường; môi trường văn hóa chịu ảnh hưởng lớn từ những tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường và quá trình hội nhập quốc tế, một số giá trị truyền thống bị mai một... đã tác động không nhỏ đến tư tưởng nhân dân cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thành phố. Đây là những vấn đề tôi quan tâm, trăn trở và sẽ đề xuất cần tập trung giải quyết trong thời gian tới.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ tập trung vào những mục tiêu hành động sau:

(1) Tiếp tục học tập, tu dưỡng đạo đức và trau dồi kiến thức kỹ năng góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, phát huy khả năng, sự nhiệt huyết, sức trẻ và kinh nghiệm của người Đại biểu HĐND thành phố, làm thật tốt vai trò của người Đại biểu nhân dân, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thu thập và phản ánh trung thực các kiến nghị, đề xuất của cử tri đối với các cấp chính quyền về những vấn đề cử tri đang quan tâm. Trên cơ sở đó, thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp đề xuất các cấp, các ngành trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri kịp thời, đầy đủ theo luật định.

(2) Tích cực tham mưu, đề xuất các cấp các ngành tiếp tục chỉ đạo điều hành nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá, du lịch trên địa bàn thành phố. Đề xuất tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động văn hóa nghệ thuật, thu hút đầu tư kinh phí xây dựng các thiết chế văn hóa, các khu vui chơi giải trí, tổ hợp dịch vụ du lịch, quy hoạch công viên, bảo tàng... nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, xây dựng môi trường văn hoá văn minh đồng thời giữ gìn và phát huy bền vững bản sắc văn hóa các dân tộc trong từng hộ gia đình, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, nơi công cộng. Quan tâm đến công tác xây dựng, phát triển văn hóa và “*thương hiệu*” con người Cẩm Phả đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

(3) Quan tâm đến việc thực thi chính sách pháp luật về môi trường và kết quả xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường, việc xử lý rác thải trên địa bàn thành phố; các giải pháp đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính gắn với việc triển khai xây dựng “*thành phố thông minh*”; việc phát triển và thu hút các nhà đầu tư lớn, hình thành các khu công nghiệp, các nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn lao động trẻ góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Tham mưu đề xuất các chương trình mục tiêu, tăng cường công tác tuyên truyền, thanh kiểm tra, các giải pháp nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.

(4). Với vai trò một nữ ứng cử viên, tôi sẽ quan tâm và có ý thức bảo vệ quyền lợi, chăm sóc sức khỏe của phụ nữ, người cao tuổi và trẻ em. Đề xuất các giải pháp để tuyên truyền việc thực hiện pháp luật, đặc biệt là Luật Bình đẳng giới,

Luật phòng, chống bạo lực gia đình, quan tâm ngăn chặn đẩy lùi các nguy cơ xâm hại phụ nữ và trẻ em. Đề xuất với HĐND thành phố xây dựng kế hoạch giám sát định kỳ việc thực hiện pháp luật, chính sách về bình đẳng giới và an sinh xã hội.

Kính thưa quý vị đại biểu! Thưa toàn thể quý cử tri!

Để tiếp tục xứng đáng là một Đại biểu Hội đồng nhân dân, xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri, tôi sẽ thực hiện nghiêm túc vai trò và trách nhiệm của người Đại biểu dân cử, tham gia đầy đủ các kỳ họp Hội đồng nhân dân, lắng nghe, phản ánh trung thực và đề xuất giải quyết các nguyện vọng chính đáng của cử tri. Bản thân tôi không ngừng phấn đấu, nỗ lực làm việc, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, tiếp tục học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lí luận chính trị cũng như những hiểu biết về xã hội và phát huy kinh nghiệm của người Đại biểu HĐND thành phố nhằm tham gia, đề xuất các giải pháp hữu hiệu góp phần xây dựng thành phố Cẩm Phả giàu đẹp - văn minh - nghĩa tình.

Với tinh thần cầu thị, tôi thật sự mong muốn tiếp tục được sự ủng hộ, tín nhiệm của quý cử tri, để giúp tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra, được tái cử Đại biểu HĐND thành phố Cẩm Phả khóa 21, góp sức vào sự phát triển của phường Cẩm Thịnh và thành phố Cẩm Phả.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ỨNG CỬ



Vũ Thị Ngọc